

สถานี ก.ค.ศ. การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในเดือนมีนาคม 2562

นำเสนอเมื่อ : 9 เม.ย. 2562

สถานี ก.ค.ศ. การดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในเดือนมีนาคม 2562

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลายประเด็น เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

1.

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.....

เพื่อจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นมาตรฐานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัด

และรองศึกษานิเทศก์จังหวัด เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ให้สวนราชการใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้

หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ไดบุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการ

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในสวนราชการ

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงสวนราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค

ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิญญูฐานะให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อให้สวนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลื่อนเงินเดือนฯ

ให้กับผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.ใน กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สวนราชการ ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ

ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้ดำเนินงานในเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กันไป
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepec.go.th

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 5 เมษายน 2562](#)